



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๒๗

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุดที่ ๒๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ๗๘๙/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ แล้ว มีมติให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับฝากเงิน มหาวิทยาลัยและเงินกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

๑. การรับเงินฝากมหาวิทยาลัย ซึ่งรับฝากไว้เดิมนั้น ถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ ในขณะนั้น ซึ่งทำให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินของมหาวิทยาลัย และกองทุนต่าง ๆ ต่อไปจนกว่าสิ้นสุด เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาที่ตกลงกัน ส่วนการรับเงินฝากเพิ่มนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา ๔๖ (๕) ให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท ประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน

๒. ระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อรองรับกรณีมหาวิทยาลัย หรือกองทุนต่าง ๆ ต้องการเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเพิ่ม สหกรณ์จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ สหกรณ์ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อให้สหกรณ์สามารถออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นตราสารหนี้ ให้กับมหาวิทยาลัย และกองทุนต่าง ๆ ได้

๓. แผนการคืนเงินฝากมหาวิทยาลัย เนื่องจากสหกรณ์จำเป็นต้องสำรองเงินทุน สหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนี้ไว้จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ จึงเห็นควรกำหนดแผนการคืนเงินฝากมหาวิทยาลัย ดังนี้

- ๑) ไตรมาสที่สองให้คืนเงินฝากมหาวิทยาลัยก่อนเป็นอันดับแรก
- ๒) ไตรมาสที่สามให้คืนเงินฝากกองทุนให้คณะ สำนัก เป็นอันดับต่อมา

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินฝากดังกล่าวมาเป็นแหล่งเงินทุนภายในเพิ่มเติมจากการถือหุ้นและฝากเงินจากสมาชิก เพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑๒ สวัสดิการ จัดเป็นทุนสาธารณประโยชน์ รวมถึงให้กู้แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดิน เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อรถยนต์ และเพื่ออุปโภคหรือบริโภคในครอบครัวตามความจำเป็น ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกปี (รายละเอียดตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ สอม. ๓๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินการตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ